

# อาดิดาส ชวนคนรักสุขภาพ ลุ้นรับบัตรเล่น ฟิตเนส เฟิร์สท์ ฟรี ตลอดปี เพียงซื้อรองเท้า อาดิดาส อา ดิเพียว 360 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลง่ายๆ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม ศกนี้ เท่านั้น

กรุงเทพฯ – 31 กรกฎาคม 2556 – อาดิดาส ผู้นำแบรนด์กีฬาระดับโลก ร่วมกับ ฟิตเนสเฟิร์สท์ ศูนย์ออกกำลังกาย  
กายหรือฟิตเนส คลับรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในโลก ชวนผู้ที่มีใจรักสุขภาพและออกกำลังกาย ร่วมลุ้นรับ  
สิทธิ์เป็นสมาชิกฟิตเนสเฟิร์สท์ฟรี เพียงซื้อ รองเท้า อาดิดาส อาดิเพียว 360 (adipure 360) มูลค่า 3,690 บาท  
ภายในวันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม 2556 นี้ จะได้รับคูปองเพื่อร่วมลุ้นรางวัลบัตรสมาชิก ฟิตเนส เฟิร์สท์ เป็น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน รวม 100 รางวัล



ลูกค้าอาดิดาสรับสิทธิ์ง่ายๆ เมื่อซื้อ รองเท้า อาดิดาส adipure 360 ได้รับคูปอง เพื่อชิงรางวัลทันที รองเท้าอาดิดาส  
adipure 360 เป็นรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย ที่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวหลายทิศทาง และการ  
ใช้งานเอนกประสงค์ โดยมีให้เลือกทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิงโดย adiPure 360 ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้เท้า  
ของผู้สวมใส่เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ และช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกาย โดยช่วยเสริม  
สร้างความแข็งแรง ความคล่องตัว และความสมดุลตามธรรมชาติ ทั้งยังออกแบบมาให้กักลมเนื้อทำงานมากขึ้น  
ระหว่างการออกกำลังกาย

ลูกค้าที่ซื้อรองเท้า อาดิดาส adipure 360 สามารถร่วมส่งคูปองชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม 2556 ณ  
ร้านอาดิดาสที่ร่วมสาขา และจะมีการจับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 9 กันยายน 2556 ซึ่งผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อ  
ได้ผ่านทาง [www.facebook.com/adidasth](http://www.facebook.com/adidasth)

อาดิดาส adiPure 360 มีวางจำหน่ายแล้วที่ ร้านอาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอนเซ็ปท์ สโตร์ และที่ร้าน  
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ในราคาคู่ละ 3,690 บาท

หมายเหตุ

- เงินรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- สำหรับพนักงานบริษัท อาติดาส (ประเทศไทย) จำกัด และ คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
- สำหรับผู้โชคดีที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายใน 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์
- บริษัท อาติดาส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่บอกล่วงหน้า

# # #

## เกี่ยวกับ อาติดาส

อาติดาสเป็นแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลก โดยมีแนวคิดหลักว่า “ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้” ในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ด้วยการกำหนดวิธีการกระจายสินค้า และ การแบ่งกลุ่มลูกค้าพร้อมด้วย กลยุทธ์การกำหนดราคาที่ชัดเจน อาติดาสจึงมีตำแหน่งทางการตลาดในฐานะผู้นำตลาดแบรนด์กีฬาของโลก

## เกี่ยวกับ อาติดาสกรุ๊ป

อาติดาส ผู้ผลิตและออกแบบชุดกีฬา รองเท้า และอุปกรณ์กีฬาระดับโลก เป็นแบรนด์กีฬาชั้นนำของโลก อาติดาสเป็นหนึ่งในแบรนด์ของอาติดาสกรุ๊ป ซึ่งมีแบรนด์สินค้าที่ประกอบไปด้วย ريبوك เทเลอร์เมด ร็อกพอร์ต และريبอก-ซีซีเอ็ม ฮ็อกกี้ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง แฮร์โซเกเนอรัช ในประเทศเยอรมันนี้ โดยอาติดาสมีพนักงานทั่วโลกกว่า 46,000 คน โดยเมื่อปี 2555 มียอดขายกว่า 14.9 พันล้านยูโร

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

เดชาวุธ วุฒิสิลป์ / ฤทัยวรรณ ศิลปาจารย์

กอริน แฮร์ริส

โทรศัพท์ 0-2343-6000 ต่อ 181 / 067

เผยแพร่ข่าวโดย:  
Thaimediapr.com